

THÀNH PHỐ

Kinh tế phục hồi nhanh



Dây chuyền sản xuất sợi của Công ty TNHH Bông Thái Bình.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thái Bình đều đạt và vượt so với kế hoạch. Các ngành sản xuất, kinh doanh phục hồi và tăng trưởng rất cao so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất của thành phố đạt trên 21.380 tỷ đồng, tăng 15,61%; trong đó, sản xuất công nghiệp tăng 20,73% so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ tăng 18,47%. Hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng cao, giá trị xuất khẩu ước đạt 624,8 triệu USD, tăng 21,67%, giá trị nhập khẩu ước đạt 452 triệu USD, tăng 28,94%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải hành khách tăng trên 30%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa

bàn ước thực hiện 1.873 tỷ đồng, đạt 55% dự toán, tăng 31,5% so với cùng kỳ. Để đạt kết quả cao như vậy, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị song song với công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: UBND thành phố đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch cụ thể, theo từng cấp độ để vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa bảo đảm sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian, chi phí cho nhà đầu tư và doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng, hấp dẫn, thu hút

dầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp. Thường xuyên, định kỳ tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một cách thực chất, giúp các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2022. Nhờ đó, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện rõ nét, đã cơ bản tháo gỡ một số điểm nghẽn, nút thắt và khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư để giải phóng, khơi thông các nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố hiện có trên 2.600 doanh nghiệp hoạt động, chiếm 45% tổng số các doanh nghiệp toàn tỉnh, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề đa dạng. Hàng năm, các doanh nghiệp đã nộp gần 60% tổng thu ngân sách trên địa bàn và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động với thu nhập

ổn định. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp luôn nhận được sự đồng hành từ phía các cấp chính quyền, nhất là khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ông Phạm Đình Phú, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tấn Thành (khu công nghiệp Phúc Khánh) cho biết: Những tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 bùng phát mạnh nên hoạt động sản xuất, lắp ráp xe máy điện của Công ty cũng bị ảnh hưởng do nhiều công nhân mắc Covid-19. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, sự chủ động thực hiện tốt "5K" của doanh nghiệp, dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Hoạt động sản xuất, kinh doanh dần trở lại bình thường. 6 tháng đầu năm 2022, năng suất và doanh số bán hàng tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2021, tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động với thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, những tháng cuối năm 2022, thành phố tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, rà soát, phân cấp, phân quyền để thực hiện rõ ràng, minh bạch, bảo đảm quy trình quy định và tăng cường sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là về đất đai, xây dựng, môi trường. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu chi ngân sách nhà nước; khai thác các nguồn thu, đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu thuế, tích cực đôn đốc thu nộp ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm những khoản chi chưa cần thiết. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, dự án xử lý nút thắt giao thông; rút ngắn tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

MINH NGUYỄN

Thiếu nước từ nhiều năm nay

Ông Nguyễn Ngọc Độ, xóm 2, thôn An Chỉ chia sẻ: Trước đây, các cấp chính quyền tuyên truyền người dân bỏ nước giếng khoan, nước mưa, chỉ nên dùng nước máy, chúng tôi đã thực hiện; song nhiều năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây gia đình tôi không có nước máy để dùng nên buộc phải quay trở lại dùng nước giếng khoan và mua thêm tẻ để chứa nước mưa. Có nhiều ngày nhà máy không bơm nước, tới khi bơm chỉ được một lúc vào buổi tối với chút nước nhỏ giọt không đủ dùng. Vì thế, hiện nay gia đình có tới 3 nguồn nước nhưng nguồn nước dùng chính lại là giếng khoan và nước mưa. Tuy nhiên, nếu cứ mãi dùng nước giếng khoan thì hệ thống máy giặt, bình nóng lạnh hay công trình vệ sinh sẽ bị hạn và hoen ố vì những tạp chất trong nước khiến người dân rất lo ngại.

Ông Phạm Thảo, xóm Đoài, thôn Quân Hành bức xúc: Cả đợt nắng nóng vừa qua gia đình tôi luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Tôi phải mua tẻ đặt ngay cạnh đường ống nhưng nước cũng không chảy vào được do công suất yếu nên nhiều ngày phải thức chờ đến 2 giờ đêm mới có nước để bơm từ đường ống vào tẻ để dùng. Như vậy người dân vừa mất tiền mua nước của nhà máy vừa mất tiền điện bơm nước lại vừa mất thời gian. Điều này khiến những người tuổi cao sức yếu như tôi rất bức xúc, mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng cấp nước của doanh nghiệp này.

Gã xóm xây bể chứa nước

Về một số xóm của xã Bình Nguyên hiện nay giống như những công trường, nhà nào cũng xây bể chứa nước, ngổn ngang nguyên vật liệu. Điều họ mong muốn là những cái bể đó sẽ được chứa nước sạch để dùng hàng ngày, nếu không sẽ dùng để chứa nước mưa thay thế. Ông Trần Sỹ Ngoạn, 82 tuổi, xóm 2, thôn An Chỉ cho biết: Khoảng 2 tháng nay ngày nào tôi cũng phải ra ao múc từng thùng nước đưa vào bể chứa phục

BÌNH NGUYÊN
Người dân thiếu nước sạch

Nhiều năm nay, người dân xã Bình Nguyên (Kiến Xương) luôn phải sống trong tình cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng vừa qua, nhu cầu sử dụng nước tăng cao nhưng nguồn nước do Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long cung cấp lại khan hiếm khiến cuộc sống của bà con bị đảo lộn, gây bức xúc.



Do thiếu nước sạch, người dân thôn An Chỉ, xã Bình Nguyên phải dùng nước ao trong sinh hoạt.

vụ sinh hoạt hàng ngày. Do tuổi già sức yếu không thể duy trì mãi được buộc tôi phải đầu tư xây một cái bể chìm với chi phí hơn 6 triệu đồng để hy vọng nước sạch có thể chảy vào được. Số tiền này lẽ ra chúng tôi không phải chi nhưng với tình trạng thiếu nước trầm trọng kéo dài, nhất là sự ơ của công ty cấp nước thì buộc lòng chúng tôi phải bỏ tiền túi ra đầu tư thêm. Tôi mong các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện cho người dân được ký hợp đồng với đơn vị cấp nước khác để bảo đảm cuộc sống.

Cũng giống như nhà ông Ngoạn, nhà ông Trần Sỹ Thuât, xóm 2, thôn An Chỉ cũng phải tận dụng mảnh vườn nhỏ để xây bể chứa 10 khối nước. Ông Thuât khẳng định: Nước cấp về xóm hiện nay rất

yếu, nhiều nhà dân không có nước dùng trong suốt cả mùa hè, thậm chí có những nhà 20 ngày không có giọt nước nào. Vì thế các hộ đã đồng loạt xây bể chứa nước với mục đích để chứa nước mưa dùng là chính.

Qua năm bắt tình hình, chúng tôi được biết chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần kiến nghị với lãnh đạo nhà máy cấp nước nhưng đều không được giải quyết khiến người dân ngày càng ức chế. Không chỉ không cấp đủ nước sinh hoạt mà nhà máy nước sạch liên xã Bình Nguyên còn sử dụng dòng chảy để đưa bùn xả thải ra đầu máng sông cấp 1 khiến hàng năm HTX phải làm đơn đề nghị Công ty có giải pháp hỗ trợ một phần kinh phí nạo vét sông dẫn để có nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ông Phạm Quang Nhự, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên cho biết: Năm 2010, Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long đầu tư nhà máy nước về địa phương, từ đó đến nay 100% hộ dân trong xã đã chuyển sang dùng nước máy. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước thường xuyên xảy ra ở 3 thôn với khoảng 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương đã đề xuất với Công ty, gửi văn bản, điện trực tiếp để có hướng khắc phục song tình trạng không được cải thiện. Mong tỉnh, huyện sớm vào cuộc chỉ đạo doanh nghiệp giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nước và yêu cầu Công ty sớm có biện pháp khắc phục để người dân không còn bức xúc vì thiếu nước sạch.

THU THUY

Lão nông chinh phục đất hoang



Mít, thanh long, ổi là được ông Phạm Xuân Khả trồng thành công trên đất bãi.

Lựa chọn mô hình trồng cây ăn quả phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, gia đình ông Phạm Xuân Khả, thôn Hà Thanh, xã Cộng Hòa (Hưng Hà) đã xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả hàng chục hecta-cha cho thu nhập cao.

Đến thăm trang trại trồng cây ăn quả của ông Khả, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi diện tích đất bị bỏ hoang nhiều năm có mọc um tùm, không ai canh

tác nay thành vườn cây ăn quả với bạt ngàn cây mít, thanh long, ổi và các loại cây theo mùa xanh ngát. Ông Khả chia sẻ: Trước đây gia đình tôi sống trong thôn, chỉ cấy vài sào ruộng với mấy khẩu bãi được chia. Nhiều hộ trong thôn trồng lạc, ngô, khoai trên đất bãi hiệu quả không cao lại vất vả, họ cho gia đình tôi mượn ruộng, nhiều hộ khác còn bỏ không ruộng. Nhìn đất bỏ hoang, tôi thấy tiếc nên muốn nấu sụ nghĩ phải làm thế nào để

sử dụng đất cho hiệu quả. Ban đầu tôi chỉ cải tạo một vài sào trồng thử, nhiều người khuyến cáo canh tác cũng chỉ thua lỗ lại vất vả. Không dao động, tôi mang vài chục gốc mít trồng thử trên đất cát. Sau 3 tháng chăm sóc, nhận thấy vùng đất bãi này rất thích hợp trồng cây ăn quả nên tôi đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích tích góp nhiều năm của gia đình cùng với số tiền vay mượn của họ hàng

thuê 6ha đất của người dân trong thôn để cải tạo, phát triển mô hình trồng cây ăn quả.

Ông Khả đầu tư cải tạo đất bằng cách sử dụng phân bón hữu cơ từ trang trại bò, rơm rạ trên cánh đồng để tiết kiệm chi phí, lắp hệ thống điện thấp sáng cho những gốc cây ăn quả như hiện nay, ông phải mất một thời gian dài tìm tòi, học hỏi từ nhiều kỹ sư nông nghiệp và kinh nghiệm trồng cây ăn quả ở nhiều nơi, thử nghiệm trồng nhiều loại cây khác nhau cho phù hợp với đất. Sau khi trồng thử, đến nay trang trại của ông trồng chủ yếu các loại cây chính là: mít Thái, thanh long ruột đỏ và ổi lê Đài Loan. Năm đầu tiên gia đình ông chỉ có thu nhập ít ỏi từ diện tích nhỏ trồng cây dưa lê, dưa hấu xen kẽ. Sau hơn 1 năm chăm sóc, diện tích cây ăn quả đã cho thu hoạch, chất lượng và mẫu mã quả thanh long, ổi đẹp, nhiều thương lái tìm đến tận trang trại của ông thu mua. Năm 2021, với 1.000 gốc mít, 800 trụ thanh long và hơn 3ha ổi, mỗi ngày trang trại xuất bán ra vài tạ hoa quả, sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu về khoảng 400 - 500 triệu đồng. Năm nay ông Khả tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích trang trại

thêm 4ha, thuê thêm 3 lao động làm việc với tiền công 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Khả còn chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhiều hộ dân trong xã đầu tư mô hình trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, thôn Hà Thanh, xã Cộng Hòa cho biết: Tôi không nghĩ rằng khu vực bãi đất cát ven sông này có thể trồng được nhiều loại cây ăn quả đến vậy. Trước đây gia đình chúng tôi chỉ trồng ngô, lạc nhưng thường lấy công làm lãi, không chỉ gia đình tôi mà nhiều gia đình trong xã đã bỏ bãi nhiều năm. Nay thấy trang trại trồng cây quy mô lớn của gia đình ông Khả, tôi cũng mời người đến học hỏi kinh nghiệm và được ông chia sẻ rất tận tình. Hiện nay, gia đình tôi có vài sào đất bãi đang trồng ổi, thu nhập cũng khá hơn trước.

Ông Khả cho biết: Việc trồng cây ăn quả theo mô hình cần có sự tận trung, quy mô nhỏ lẻ thì sẽ khó phát triển. Vì vậy, tôi với nhiều người trong thôn cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả để giúp nhau mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng cây trồng, tạo sản phẩm có chất lượng. Tôi rất vui vì có thể giúp đỡ được nhiều hộ trong xã xây dựng thành công mô hình trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế và làm giàu trên mảnh đất quê hương.

ANH TUYẾT

Chương trình khuyến mãi: Bảo dưỡng nhanh - Đón hè mát lạnh

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời, cũng như hỗ trợ khách hàng trong mùa hè này, đại lý ô tô 3S Nissan Thái Bình, địa chỉ số 292 Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình triển khai chương trình khuyến mãi dịch vụ: Bảo dưỡng nhanh - Đón hè mát lạnh.

Thời gian: 1/7 - 31/7/2022.

Áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ tại Nissan Thái Bình với nhiều ưu đãi vô cùng lớn.

- Miễn phí: kiểm tra 24 hạng mục
- Giảm giá 20%: Lọc gió điều hòa, lọc gió động cơ, lọc dầu động cơ.
- Giảm giá 15%: Dầu động cơ.
- Giảm giá 10%: Phụ tùng bảo dưỡng sửa chữa.
- Quà tặng hấp dẫn: Cho 50 khách hàng đầu tiên.

Được phát triển theo tiêu chuẩn của Nissan toàn cầu với ý tưởng lấy khách hàng là trung tâm, từng chi tiết, từng khu vực, từng quy trình tại Nissan Thái Bình đều được trau chuốt kỹ lưỡng đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại cũng như quy trình hoạt động, chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn của Nissan toàn cầu.

Xưởng sửa chữa chúng được trang bị máy chỉnh độ chụm 3D hiện đại nhất thị trường với camera kỹ thuật số, có độ chính xác cao, căn chỉnh xe chỉ trong 10 phút; máy chẩn đoán của hãng Nissan đọc, chẩn đoán và xóa tất cả lỗi trên xe; 07 cầu nâng hiện đại cùng các trang thiết bị và công cụ được đầu tư mới và hiện đại nhất thị trường hiện nay.

Xưởng đồng sơn được trang bị 03 buồng sơn khép kín kết hợp sấy, có hệ thống thoát lọc khí và bụi sơn, bảo đảm bề mặt sơn không bị bám bụi; giàn kéo nắn khung xe âm sàn, hiện đại nhất Việt Nam, có độ chính xác cao đến từng milimet; hệ thống đèn sấy sơn hiện đại, đa năng, phục vụ sơn xe cho cả mùa đông và khi trời mưa.

Đặc biệt, công nghệ sơn gốc nước chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nissan toàn cầu, bảo đảm thân thiện với môi trường; bề mặt nền trước khi sơn được xử lý bằng công nghệ chà khô, không dùng nước, giúp bề mặt sơn bóng đẹp tăng tuổi thọ cho lớp sơn vôi xe.

Tin rằng với sự đầu tư bài bản, kỹ lưỡng và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bởi các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam, đại lý Nissan Thái Bình sẽ mang đến những dịch vụ chuyên nghiệp nhất cho khách hàng.

Hotline dịch vụ: 19009426

Nissan Thái Bình - Đại lý chính hãng 3S; Website: www.nissan-thaibinh.vn
Hotline: 19009426; Địa chỉ: 292 Trần Thái Tông, thành phố Thái Bình.

PV